



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๕๗

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเหวาลักษณ์ พิมพะนิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
ISSN : 085-9143  
Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัง ศาลเวียงร้อย เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตาม/จากรังพบกันที่: [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 98/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

### ข่าวผู้บริหาร

- ☛ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จับมือเครือข่ายคนพิการผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน
- ☛ หารือกรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังลอกท่อระบายน้ำ 1 ก.ค.นี้ เริ่มเลย
- ☛ กทม. ขุดลอกคลองแล้ว 11 คลอง เดินหน้าขุดลอกให้ครบ 93 คลองตามแผนฯ
- ☛ กทม. รับมอบธงขะซีโร่ เปิดรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- ☛ กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เน้นประชาชนได้รับความสะดวกภายใต้ความปลอดภัย
- ☛ กทม. เตรียมแผน 3 ระยะ รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ☛ กทม. ขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกมิติ มุ่งคืนคนดีสู่สังคม

### ข่าวรับสมัครงาน

- ☛ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☛ บางนาเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมวันอาลัยนันทมหิตล
- ☛ ประเวศตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☛ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☛ ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☛ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

**โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้**

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ [www.50ปีกทม.com](http://www.50ปีกทม.com) หรือ [www.50thbma.com](http://www.50thbma.com) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหารผู้ว่าฯ ชัชชาติ จับมือเครือข่ายคนพิการผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน

(7 มิ.ย. 65) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การคนพิการ 7 ประเภท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ในการประชุมหารือวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายคนพิการเพื่อนำไปแนวทางในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านอาชีพคนพิการ เสนอให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพิ่ม 800 อัตราในกทม. ภายใน 2 ปี การส่งเสริมแสดงความสามารถคนพิการ ดนตรีในสวน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ การจัดอบรมฝึกอาชีพ เพิ่มหลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหาตลาดส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการ การอบรมอาชีพ คนพิการแนวใหม่ นำไอทีมาช่วยส่งเสริมให้สามารถทำงานที่บ้านได้ โดย AI เข้ามาสนับสนุนการทำงานมากขึ้นให้เหมาะกับแต่ละความพิการ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร สถานที่ในกรุงเทพฯ เสนอให้มีการพัฒนาเป็นเมืองการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงเท่าเทียม การตั้งคณะทำงานสิ่งอำนวยความสะดวก เร่งปรับปรุงแบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแบบเดียวกัน และออกประกาศข้อบังคับนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสนอให้กทม.ทำ inclusion analysis เพื่อวิเคราะห์โครงการถึงผลกระทบต่างๆ การเปิดเวที ให้ทุกคนมีส่วนร่วมนโยบายทิศทางของกรุงเทพฯ มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อคนพิการ การปรับปรุงทางเท้า ทำเรือชอยในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมประกาศให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว world inclusive destination เป้าหมายจำนวน 1,000 แห่ง

ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เสนอให้สร้างแอปพลิเคชัน สื่อเสียง เพื่อคนตาบอด คนหูหนวก เช่น สัญญาณเสียง ภาพในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ทางข้าม พิพิธภัณฑ์ ห้างสมุด e-book พัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ทุกประเภทความพิการ จัดงานแฮกกาธอน ออกแบบเครื่องแต่งกายให้คนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกการดำรงชีวิตคนพิการ

ด้านการสวัสดิการสังคม เสนอให้เตรียมการบริการออกบัตรคนพิการในศูนย์ฯ กทม. ทุกแห่ง การมีผู้ช่วยคนพิการในหน่วยงานของกม. การศูนย์บริการคนพิการในทุกเขต กทม. การให้บริการฟรีในสถานที่ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการใช้สุนัขนำทางเข้าไปในสถานที่ต่างๆ

ด้านการแพทย์ เตรียมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพคนพิการ การสร้างช่องทางพิเศษเข้าถึงบริการการแพทย์คนพิการ การผ่าตัดประสาทหูเทียม โดย รพ. กทม.

ด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับคนพิการในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มการจัดตั้งศูนย์บริการพัฒนาเด็กพิการ ส่งเสริมโรงเรียนเรียนรวมนักเรียนทั่วไปกับเด็กพิการ universal design for learning / inclusive school

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึง การส่งเสริมสิทธิสตรีพิการ การป้องกันภัยพิบัติคนพิการ จัดรถบริการรับ-ส่ง กทม. สำหรับคนพิการเป้าหมาย 200 คันเพื่อบริการคนพิการ การเตรียมปรับข้อบัญญัติให้เอื้อคนพิการในทุกมิติ การมีคณะทำงานคนพิการใน 50 เขต การมีกลไกในการติดตามผ่านคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัด การเชื่อมโยงคนพิการผ่านสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุชุมชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้ และจะผลักดันด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ให้มีสภาพบังคับในการปฏิบัติให้เกิดแรงผลักดันที่ชัดเจน

“การสร้างมหานครสำหรับทุกคน ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนพิการเท่านั้น ผู้สูงอายุ เด็ก ก็จะได้รับประโยชน์ด้วย และยังเป็นการสื่อสารถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ห่วงใยเพื่อนร่วมเมือง เป็นมิติที่เหนือกว่าแค่ด้านกายภาพ แต่ยังหมายถึงด้านจิตใจที่มีการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ เข้าใจจิตใจผู้อื่น ห่วงใยเพื่อนที่อยู่ร่วมเมืองเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกทม.จะทำแต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

(สกนธ์...สปส. รายงาน)

### หารือกรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังลออกที่ระบายน้ำ 1 ก.ค.นี้ เริ่มเลย

(7 มิ.ย. 65) เวลา 10.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การดำเนินงานล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีดำริถึงความร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานครกับกรมราชทัณฑ์ในการลออกที่ระบายน้ำโดยผู้ต้องขัง โดยวันนี้ได้เป็นการหารือถึงความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ในการนำผู้ต้องขังออกมาลออกที่ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ได้รับคำชมจากประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าการลออกที่ที่ทำได้โดยผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์คุณภาพดี ประชาชนในชุมชนนำอาหารมาเลี้ยงขอบคุณในการทำงานหนักและมีคุณภาพ อีกทั้งผู้ต้องขังได้ทำประโยชน์ให้สังคม มีรายได้เพิ่มเข้ามา ได้ลดโทษ อย่างไรก็ตามการนำผู้ต้องขังมาทำงานนั้น ได้เน้นย้ำในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้ว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีที่ระบายน้ำที่ต้องดำเนินการลออกทำความสะอาดทั้งสิ้น 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นในส่วนของสำนักการระบายน้ำ ที่ดูแลรับผิดชอบ 2,050 กิโลเมตร และสำนักงานเขต 50 เขต ดูแลรับผิดชอบ 4,514 กิโลเมตร ในปีนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 2,000 กิโลเมตร แต่ในช่วงที่เหลืออีก 4 เดือนของปีงบประมาณนี้ ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ จากการหารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จะเริ่มดำเนินการได้วันที่ 1 ก.ค. 65 ทำให้ได้มากที่สุด โดยมอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตสำรวจจุดที่เป็นปัญหาน้ำท่วม โดยศึกษาจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ซึ่งเป็นรัฐบาลกับรัฐบาลก็สามารถดำเนินการได้เลย อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงพอดี เราสามารถดำเนินการลออกที่ได้นอกจากนี้อยากให้เจ้าของบ้านหรือร้านค้า ออกมาดูด้วยว่าภายในที่ระบายน้ำจะมีไขมันอุดตันอยู่ ซึ่งบ้านเรือนเหล่านั้นอาจทิ้งคราบไขมันลงมา อยากให้เป็นความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งการติดตั้งบ่อดักไขมัน ลดปัญหาการอุดตัน เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

“การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เส้นเลือดใหญ่ ดูแลโดยสำนักการระบายน้ำ คือคลองสายหลัก และที่ระบายน้ำหลัก เส้นเลือดฝอย คือคลองย่อยและที่ระบายน้ำย่อย ดูแลโดยสำนักงานเขต จากฝนตกเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง นับว่าเป็นการตื่นตัวมีการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ มีการทำงานในเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความไว้วางใจกรมราชทัณฑ์ในการนำผู้ต้องขังออกมาลออกที่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้นำผู้ต้องขังออกมาลออกที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งการลออกที่เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ต้องขัง โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ การดูแลรักษาพยาบาล อาหารเครื่องดื่ม การที่ผู้ต้องขังออกมาทำงานลออกที่ จะเป็นการปรับตัวก่อนพ้นโทษสร้างการยอมรับต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังได้เก็บหอมรอมริบเมื่อพ้นโทษ ทางกรมราชทัณฑ์ได้เตรียมผู้ต้องขังไว้ 1,000 คน จาก 10 เรือนจำ พร้อมดำเนินการได้ทันทีในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป

“นับว่าเป็นมิติที่ดี ที่เราได้เจอทุกหน่วยงาน ยกมือไหว้ทุกหน่วย เพื่อขอความร่วมมือ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อีกมากมาย ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่จะไปเจอกัน การนำผู้ต้องขังมาทำงานนั้น ได้เน้นย้ำเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้ปฏิบัติตามปกติเหมือนประชาชนทั่วไป ทั้งค่าแรง สวัสดิการ รวมถึงความสมัครใจของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดทำคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน กทม. เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สุดท้ายเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในตอนท้าย

**กทม. ขุดลอกคลองแล้ว 11 คลอง เดินหน้าขุดลอกให้ครบ 93 คลองตามแผนฯ**

(7 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแผนการขุดลอกคลองของกรุงเทพมหานคร ว่า ในปีงบประมาณ 2565 สำนักการระบายน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกคลอง จำนวน 2 คลอง ปัจจุบันขุดลอกได้ ประมาณ 50% และได้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10 คลอง อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิถุนายน 2565 รวม 12 คลอง ส่วนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 จำนวน 30 คลอง ขุดลอกแล้วเสร็จ 100% และได้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 51 คลอง อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิถุนายน 2565 รวม 81 คลอง รวมคลองที่จะทำการขุดลอกทั้งสิ้น 93 คลอง

ทั้งนี้ จากแผนงานที่ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 353 คลอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 93 คลอง คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลาเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการขุดลอกคลองโดยใช้เครื่องจักรและแรงงานของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นปี 2565-ปัจจุบัน รวม 11 คลอง ประกอบด้วย 1.คลองอาจารย์พร 2.คลองบางกระดี่ 3.คลองผาสุใจ 4.คลองลำอ้ายแบน 5.คลองบางคูเวียง 6.คลองหัวตะเข้ 7.คลองสองห้อง 8.คลองบึงกุ่ม 9.คลองคูน้ำสุขุมวิท 50 10.คลองขวางใหม่ 11.คลองในสวนธนบุรีรมย์ และจะดำเนินการไปตลอดปีตามแผน นอกจากนี้ได้ทำการเก็บขยะผักตบชวา เฉลี่ย 53 ตันต่อวัน และเปิดทางน้ำไหล 1,398 คลอง 1,602 กม. คิดเป็น 87% ทั้งนี้ หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

พื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร มีคลอง คู ลำราง ลำกระโดง ระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวประมาณ 2,745 กิโลเมตร ฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต มีคลอง คู ลำราง ลำกระโดง จำนวน 934 คลอง ความยาวประมาณ 1,620 กิโลเมตร ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 เขต มีคลอง คู ลำราง ลำกระโดง จำนวน 1,046 คลอง ความยาวประมาณ 1,125 กิโลเมตร ปริมาณกักเก็บน้ำในคลอง 29,340,357 ลบ.ม. หากมีปริมาณตะกอนสะสมเฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนดิน 6,961,161 ลบ.ม. ทำให้มีปริมาณกักเก็บน้ำ ในคลองลดลง คงเหลือ 22,379,196 ลบ.ม. ส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง

----- (อรจรณ์ชญาณ์...สปล. รายงาน)

**กทม. รับมอบถุงขยะสีโร่ เปิดรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน**

(7 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 32 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงขยะสีโร่ จาก บริษัท ดิงส์แพค อินดิสเทรียล จำกัด โดยมี นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิงส์แพค อินดิสเทรียล จำกัด และนายภาสภณ เหนระกูล ผู้บริหารเดลินิวส์ เป็นผู้มอบ ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต เป็นต้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเปิดรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

----- (อรจรณ์ชญาณ์...สปล. รายงาน)

**กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เน้นประชาชนได้รับความสะดวกภายใต้ความปลอดภัย**

(7 มิ.ย. 65) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า : ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565 โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุม ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ภาพรวมดีขึ้น และพบว่ามีกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นหลายกิจกรรม อาทิ งานดนตรีในสวน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สาเหตุอาจเนื่องจากประชาชนอยากใช้ชีวิตในรูปแบบปกติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูลการเตรียมพร้อมศักยภาพการรองรับผู้ป่วยของกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ป่วยโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการนำเสนอมาตรการที่จะทำให้นักกรุงเทพฯได้มีชีวิตที่สะดวก ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและปลอดภัยโรค

จากนั้น นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม โดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอสั่งการของรัฐบาล และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำชับให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือเตรียมมาตรการเพื่อเข้าสู่วิธีการเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานคร ทั้งการกำหนดอัตราครองเตียงของผู้ป่วย การเสียชีวิต และการรับวัคซีน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมศปก.ศบค.พิจารณาต่อไป

----- (ชลธิชา...สปล. รายงาน)

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

“ข่าวกรุงเทพมหานคร”

หน้า 4

**กทม. เตรียมแผน 3 ระยะ รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน**

(7 มิ.ย. 65) ผศ.ทริตา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปกช.) เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 และการติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รายงานการถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมาตั้งแต่เดือน ก.พ. โดยสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบอุโมงค์ระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการใช้อยู่เสมอ รวมถึงมีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแผนสำรองไว้ด้วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้ว 2,065 กิโลเมตร จากทั้งหมด 3,027 กิโลเมตร อีกทั้งมีการประสานงานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการความร่วมมือกรณีที่ต้องมีการปรับแผนรองรับการเผชิญเหตุไว้ด้วย

ส่วนระยะที่ 2 มีการเตรียมการตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงขั้นตอนการเตือนภัยให้ประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดการตรวจสอบดูแลคลองสายหลักและสายย่อยเพื่อให้สามารถรองรับน้ำและส่งน้ำไหลไปตามสายต่างๆ จากสายย่อยสู่สายหลักได้เร็วที่สุด มีการแจ้งเตือนภัยประชาชนเป็นระยะๆ โดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครมีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งมีการคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วสามารถออกไปประจำจุดต่างๆ เตรียมพร้อมคลังคลังสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งกรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้ไม่ทำให้เกิดปัญหารุนแรง แต่หากกรณีมีฝนตก 60-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ตลอดจนมีน้ำเหนือหลาก หรือน้ำทะเลหนุนร่วม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมแผนและหน่วยเคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยรวมถึงข้อควรปฏิบัติตนให้ประชาชนทราบเป็นระยะ กรณีเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจะมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนดไว้

สำหรับระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย อยู่ในช่วงเดือน พ.ย.-ม.ค. เป็นช่วงที่สามารถตรวจสอบและถอดบทเรียนหลังเกิดเหตุ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ครั้งต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้หากไม่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกินศักยภาพการระบายน้ำหรือมีน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือร่วมด้วย แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้แล้วเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ได้เร็วที่สุด

(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

**กทม. ขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกมิติ มุ่งคืนคนดีสู่สังคม**

(7 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุช อินทร์เจริญ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

พลเอก อนุช กล่าวไว้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมติดตามและกำกับดูแล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีหลักการสำคัญในการเน้นการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาบำบัดแบบสมัครใจ โดยมอง “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” เพื่อบำบัดรักษาให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ไม่กลับมาก่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร จัดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์คัดกรองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการเพื่อรองรับการนำส่งผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (มาตรา 114) โดยศูนย์คัดกรองจะดำเนินการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด พิจารณาส่งต่อเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2. การให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ให้การบำบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 113, 114, 168 และ ป.อ.ม.56 ใช้ระยะเวลาในการบำบัด 1 - 4 เดือน ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ให้การบำบัดด้านจิตสังคม BMA Matrix Model จำนวน 71 แห่ง ณ คลินิกก้าวใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง คลินิกก้าวใหม่ลาดพร้าว ศูนย์ชัชมน้ำตาดผู้ติดยาเสพติด รพ.ตากสิน และบริการแบบผู้ป่วยใน จำนวน 1 แห่ง ให้การบำบัดโปรแกรม The Winner House ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

3. การดูแลและบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐานและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (CBT&HR) ดำเนินการใน 50 เขต โดยมีผลการดำเนินงานผู้ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2562-2565 รวม 134 ชุมชนใน 50 เขต โดยในปี 2566 มีแผนการขยายการดำเนินงานเพิ่มอย่างน้อยเขตละ 1 ชุมชน จำนวน 50 ชุมชน ใน 50 เขต 4. การฟื้นฟูสภาพทางสังคม มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้บริการใน 50 เขต เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดได้รับการติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการรักษา บำบัดรักษา ได้รับการบำบัดด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมาก่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

สำหรับการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขต มีดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานคร ณ สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 เขตดินแดง และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขต ณ สำนักงานเขต 50 เขต 2. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม มีการรับการส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดจากศูนย์คัดกรองฯ สถานพยาบาลสถานฟื้นฟู มีบันทึกข้อมูลแรกรับในระบบ ตรวจสอบข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ สอบถามความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 1) กรณีช่วยเหลือได้ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ เช่น ทุนประกอบอาชีพ 5,000 บาท จะดำเนินการช่วยเหลือ โดยมีการแจ้งผลการให้ความช่วยเหลือ การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ การเยี่ยมบ้าน และนัดหมายติดตามผลหลังการฟื้นฟูทางสังคม การติดตามในพื้นที่ 2) กรณีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น และ 3. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขต มีการรายงานข้อมูลมายังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมบันทึกในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 1567 เป็นสายด่วนหลักในการบูรณาการศูนย์บริการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดหรือสายด่วนเลิกยาเสพติด” ร่วมกับภาคีเครือข่ายสายด่วนทั่วประเทศ 12 หน่วยงาน (ภาครัฐ 10 หน่วยงาน และภาคเอกชน 2 หน่วยงาน) ตลอด 24 ชั่วโมง และมุ่งพัฒนาสู่ระบบการโอนสายส่งต่อ (ระบบ Call Forward) โดยใช้ฐานข้อมูลผู้เสพยาเสพติดในการบูรณาการความช่วยเหลือ ในส่วนของผลการดำเนินงานของระบบแจ้งเรื่องเข้ารับการรักษาบำบัดยาเสพติด สายด่วน 1567 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65 มีเรื่องรับแจ้งทั้งหมด 35 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 34 เรื่อง รับเรื่องมาจาก 191 จำนวน 34 ราย และสายด่วน 1567 จำนวน 1 ราย ในส่วนของสายด่วน กทม. 1555 ยังไม่พบว่ามีผู้แจ้งเรื่อง

โดยการประชุมวันนี้ ถือเป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาเสพติดครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนำผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยให้กลับคืนสู่ครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ต่อไป โดยไม่กลับไปก่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ข่าวรับสมัครงานกทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

**โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 5 อัตรา โดยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิดังนี้ 1. ได้รับชุดปฏิบัติงาน ปีละ 2 ชุด โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 2. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม เวิร์ด 50 บาท กรณีปฏิบัติงานเวรปายและเวรตึก 3. ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท กรณีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล และ 4. ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (โอที) ผลัดละ 360 บาท (8 ชั่วโมง) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พระรามหาราชนิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2289 7421

**สำนักงานเขตราชเทวี** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียน วัดทัศนารุณสุนทรภิราม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4200

**สำนักงานเขตบางนา** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อัตราค่าตอบแทน วันละ 331 บาท และเงินสมทบประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด (ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - เสาร์) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5268 หรือ 0 2173 5253 - 7 ต่อ 6082 - 6083

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)



**บางนาเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมวันอาลัยนันทมหิตล**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติ เป็นล้นพ้น ที่ได้สนับสนุนโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

นางสาวไตรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (วันอาลัยนันทมหิตล) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา โดยมีกิจกรรมการจัดเก็บขยะ เศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ล้างพื้นลานจอดรถและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล เซ็ดตู้โต๊ะ ที่นั่งพักคอย และจุดที่มีการสัมผัสร่วมบริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา และปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา เสื้อสีเหลือง หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**ประเวศตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณถนนคูขนานกาญจนภิเษก และถนนสุขาภิบาล 2 บริเวณแยกมาสด้า ถึงถนนคูขนานกาญจนภิเษกฝั่งเลขคู่ โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากรถ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตมีนบุรี** วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เคหะชุมชนรามคำแหง (ฝั่งขวา) ซอยรามคำแหง 190/2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

**เขตบางนา** วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ชุมชนพิพากษา แขวงสัมพันธวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

“ข่าวสำนักงานเขตกทม.”

หน้า 2

### ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนช่างตากุ้งี่สอนแวนท์ โรงเรียนช่างตากุ้งี่ศึกษา โรงเรียนวัดประยวงค์ โรงเรียนวัดประยวงค์ตาวาส วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

เขตประเวศ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริเวณชุมชนซอยร่มเย็น ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แขวงหนองบอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

### หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณทางเดินเลียบบคลองแสนแสบ ตั้งแต่หลังการประปามีนบุรี ถึงชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

เขตปทุม เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่วัดบางเตย - ซอยนวมินทร์ 48 และ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถนนนวลจันทร์ (เลขสี่) ตั้งแต่ถนนรัชดา - รามอินทรา - ปีมเอสโซ่

เขตทวีวัฒนา เวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งใต้) ตั้งแต่ไฟแดงแยกถนนอุทยาน ถึงบริเวณใต้สะพานวัดโกมุทพุทธรังสี และวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ถนนอุทยานบริเวณทางเข้าสำนักงานเขต ถึงภายในสำนักงานเขตทวีวัฒนา และถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งป้อมตำรวจ) ถึงจุดกัลป์ใต้สะพาน ถนนพุทธมณฑลสาย 3

เขตประเวศ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดกมลาลูอิสลาม ถนนอ่อนนุช สะพานลอยเทสโก้โลตัสอ่อนนุช 80 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พัฒนาใหม่ ถึงหน้าร้านอาหารเกี้ยวพระรามเก้า ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 8 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถยนต์คาร์เซอร์วิส ถึงหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตบางนา วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00-08.00 น. บริเวณปากทางเข้าสำนักงานเขตบางนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

----- (ปชส...เขต รายงาน)